

รายงานผลการดำเนินงานด้านสุขภาพสัตว์ ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เดือน พฤศจิกายน 2562  
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคเหนือตอนล่าง (ศวพ. ภาคเหนือตอนล่าง) ดำเนินการด้านการตรวจวินิจฉัยและชันสูตรโรคสัตว์ ระหว่างวันที่ 21 ตุลาคม ถึง 20 พฤศจิกายน 2562 โดยได้รับตัวอย่างมูลแพะจากโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานพันธุ์แบล็คเบงกอล ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ จำนวน 5 ตัวอย่าง ผลการตรวจ พบ ไช้พยาธิตัวกลม 5 ตัวอย่าง และ บิด 2 ตัวอย่าง

การดำเนินการด้านสุขภาพสัตว์ ของ ศวพ. ภาคเหนือตอนล่าง รายละเอียดดังนี้

**วันที่ 1 พ.ย. 2562** นสพ. บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ พร้อมด้วย นสพ. นฤพล พร้อมขุนทด ผอ.ศวพ. ภาคเหนือตอนล่าง นสพ. ไชยญา เจริญสวัสดิ์ หัวหน้ากลุ่มสุขภาพสัตว์ สนง.ปศจ. พิษณุโลก และคณะทำงานดูแลด้านสุขภาพสัตว์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศวพ. ภาคเหนือตอนล่าง เข้าตรวจเยี่ยมโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานฯ พร้อมให้คำแนะนำด้านการดูแลสุขภาพแพะเพื่อให้แพะมีสุขภาพดี เช่น การจัดการฟาร์มเพื่อป้องกันโรคระบาดสัตว์ การจัดการด้านอาหาร โปรแกรมการถ่ายพยาธิที่เหมาะสมสำหรับแพะ

**วันที่ 6 พ.ย. 2562** คณะทำงานดูแลสุขภาพสัตว์ฯ เริ่มดำเนินการตรวจเยี่ยมประจำสัปดาห์ โดยทำการตรวจร่างกายและรักษาแพะป่วย ด้วยอาการระบบทางเดินหายใจ จำนวน 1 ตัว และแพะป่วย ด้วยอาการท้องเสีย จำนวน 2 ตัว และได้เก็บมูลแพะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ

**วันที่ 13 พ.ย. 2562** คณะทำงานดูแลสุขภาพสัตว์ฯ ทำการตรวจร่างกายแพะ จำนวน 8 ตัว ประกอบด้วย แพะ ชื่อ อกร่องทอง และ อกร่องเขียว ซึ่งเป็นแพะที่ได้รับพระราชทานชื่อจาก สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 2 ตัว แม่แพะ จำนวน 2 ตัว และลูกแพะ จำนวน 4 ตัว ซึ่งกองทัพภาคที่ 3 จะนำไปแสดงในงานกาชาด ณ สวนลุมพินี กรุงเทพมหานคร

**วันที่ 20 พ.ย. 2562** คณะทำงานดูแลสุขภาพสัตว์ฯ ทำการตรวจร่างกายและรักษาแพะป่วย ด้วยอาการระบบทางเดินหายใจ จำนวน 2 ตัว และแพะป่วยด้วยอาการท้องเสีย จำนวน 2 ตัว จึงเก็บตัวอย่างมูลแพะส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการ



**ภาพที่ 1** นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ตรวจเยี่ยมโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานฯ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ



ภาพที่ 2 นายสัตวแพทย์บรรจง จงรักษ์วัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ ตรวจสอบโครงการเลี้ยงแพะพระราชทานฯ ค่ายสมเด็จพระเอกาทศรถ



ภาพที่ 3 คณะทำงานดูแลด้านสุขภาพสัตว์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ศวพ. ภาคเหนือตอนล่าง